



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาส่วนงาน
ที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะเศรษฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล)

รายงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาส่วนงานที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอรายงานให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ **บรรลุผลสำเร็จที่ระดับ ๔.๔๑ (คะแนนเต็ม ๕)** และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ **บรรลุผลสำเร็จที่ระดับ ๔.๙๓ (คะแนนเต็ม ๕)** (ร้อยละ ๙๘.๕๕)

ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะมีจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๒๒ คน จากเป้าที่วางไว้ ๒๓๕ คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗.๐๒) และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๘ คน มีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๓ รายวิชา และมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ BCG หรือ SDG ประมาณ ๑๒ รายวิชา มีผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ที่คะแนน ๔

ด้านการบริการวิชาการ ปี ๒๕๖๖ ได้ตีพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ การจัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จำนวน ๒๐ เรื่อง โดยเป็นโพลล์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ด้านการเกษตร จำนวน ๑๒ เรื่อง (ร้อยละ ๖๐) การจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชิงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย

การสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม คณะฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๘ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท การนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดแก่ชุมชนจำนวน ๒ ทีม ได้แก่ ได้รับทุนในการดำเนินการทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และมีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนไหมแม่ฮ่องสอน บริษัทซีเค ฟู้ดส์ เทรดิง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนร้านครูสมศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา

การผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ระดับคณะอย่างต่อเนื่อง โดยในการประเมินรอบที่ผ่านมาคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมากและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

ข้าพเจ้ายังได้ทุ่มเทเวลาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ๑) การสอนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ๒) การเป็นประธานและกรรมการที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ๓) การบริการวิชาการ โดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๔) การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาติ และ ๕) ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการผลักดันให้ทุกส่วนงาน ทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมและผ่านการประเมินฯ มุ่งสู่การจัดลำดับขั้นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๑
สารบัญ	๒
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย	
๑. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานในระยะ ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่ง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ	๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการส่วนงานและการ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	๑๑
๓. ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน	
๓.๑ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	๑๒
๓.๒ การดำเนินการพัฒนาที่ต้อปัจจัยการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ (การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)	๑๒
๓.๓ การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาลดลง หรือจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเป้าหมาย หรือมีจำนวนเกินเป้าหมายที่กำหนด	๑๒
๔. หัวหน้าส่วนงานให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อย่อย	๑๓
๕. การนำข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมาไปพัฒนาหรือปรับปรุงส่วนงาน	๑๕
ภาคผนวก	๑๘

ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ที่ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย

๑. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานในระยะ ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่ง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะเศรษฐศาสตร์มีการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะ “สร้างโอกาส เสริมปัญญา พัฒนาคคน เพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน” และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ (เอกสารประกอบ ๑)

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐๐ ปี (SPO)

คณะได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อผลักดันหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็น Green University มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว และมีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่คณะได้ดำเนินการได้แก่ การสำรวจและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและประกวดการคัดแยกขยะ กิจกรรม Big Cleaning และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น



ด้านกายภาพ คณะฯ มีการบำรุงรักษาสวนแนวตั้งบริเวณด้านล่างของอาคาร การจัดเตรียมถังขยะแยกประเภท การติดตั้งก๊อกน้ำและโถปัสสาวะอัตโนมัติ การเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในห้องน้ำเป็นระบบเซ็นเซอร์ การปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารและบริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร เป็นต้น

ด้านการเรียนการสอน คณะฯ กำหนดให้คณาจารย์ในหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Green University ได้แก่ โครงการ Green economy for all โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาสมัครฯ ป่ารักษ์น้ำ โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและเศรษฐกิจสีเขียว และ

โครงการอบรมความรู้ทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้านการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว ได้เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการขยะชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ด้านบริการวิชาการ คณะฯ มีศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติเป็นฐานเรียนรู้ด้านระบบเกษตรธรรมชาติให้แก่ นักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไป ตั้งอยู่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยปัจจุบันแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ โชนปลูกไม้ผล โชนปลูกพืชผัก โชนสวนป่าและพืชสมุนไพร และ โชนไม้สัก ซึ่งเป็นแหล่งในการเรียนรู้ด้านการเกษตรภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การเรียนรู้ในการปลูกผักอินทรีย์ การเพาะกล้าผัก การขึ้นแปลงเตรียมแปลงสำหรับปลูกผัก รวมถึงการดูแลรักษา เช่น การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำสารชีวภาพไล่แมลง

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษา (เอกสารประกอบ ๑) ดังนี้

มิติ ๒.๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

คณะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดมิติที่ ๒ เช่น การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาที่หลากหลายรูปแบบและหลายช่องทางมากขึ้น การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การส่งเสริม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมของคณะและหลักสูตร ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด

มิติ ๒.๒ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐานและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

คณะได้ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยจากข้อมูลในระบบ KPI-Monitoring จำนวน ๖ ตัวชี้วัด คณะฯ สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน ๓ ตัวชี้วัด โดยผลงานที่โดดเด่นคือจำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (๖.๕ ล้านบาท จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒.๘ ล้านบาท) และร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) (ร้อยละ ๑๐๘.๘๒ จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑๒)

มิติ ๒.๓ การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

คณะได้ให้บริการอบรมความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๒ ครั้ง ใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ๒) Agricultural supply chain: How to create added value in agricultural products และ ๓) Discussion and exchange of knowledge regarding cooperatives and community business development guidelines for stability and sustainability

คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๓,๓๐๐ บาท ดังนี้

๑) โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่าบ้านมูเซอ ดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒) โครงการการยกระดับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

๓) โครงการการยกระดับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

๔) โครงการการสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕) โครงการแม่ใจโพลล์ ประจำปี ๒๕๖๖

ในปี ๒๕๖๖ คณะฯ ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็น (โพลล์) จำนวน ๒๐ เรื่อง เป็นโพลล์ด้านเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ๑๒ เรื่อง และเป็นโพลล์ทั่วไป จำนวน ๘ เรื่อง

นอกจากนี้ คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก โดยการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ต่อสินค้า หรือการบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลการสำรวจดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการผลิตรายการ “เช็ก ชัวร์ ชอป” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเป็นรายการเกมโชว์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเช็กสินค้าเพื่อความชัวร์ รวมทั้งรู้เท่าทัน ระวังภัย กลโกง โฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริง และร่วมคิดวิเคราะห์ ตรีกรองข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่บริษัทวันนีวันดี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐ บาท

คณะมีศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติเป็นฐานเรียนรู้ด้านระบบเกษตรธรรมชาติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไป



ภาพกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรของนักศึกษาและนักเรียนพื้นที่ใกล้เคียง

โดยจากข้อมูลในระบบ KPI-Monitoring คณะเศรษฐศาสตร์ได้ลงนามกับมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คณะฯ สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุได้แก่ จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

นอกจากการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีการดำเนินงานอื่นๆ ที่ทำเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- ❖ การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในภาคการเกษตรของประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในภาคการเกษตรของประเทศไทยให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

- ❖ การวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรได้จัดเผยแพร่บทความเกี่ยวกับลำไย

- ❖ การจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวันเพื่อการพยากรณ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำคือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป และสำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยและการพยากรณ์ในอนาคต

- ❖ คณะฯ มีการจัดทำวารสารการวิจัยภายใต้ชื่อ วารสารการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ



เปิดรับบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย สำหรับ วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

ส่งบทความ และสอบถามเพิ่มเติมที่ :
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: maejojournl.sd@gmail.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ : 053-875265



ISSN : 2773-9414
eISSN : 2774-0005

วารสาร
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
JOURNAL OF ECONOMICS
MAEJO UNIVERSITY

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564
VOL.1, NO.2 JULY - DECEMBER 2021

- ❖ โครงการแม่โจ้โพลล์ โดยมีการจัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ปีละ ๒๐ เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เศรษฐกิจ จำนวน ๑๒ เรื่อง และเรื่องทั่วไป จำนวน ๘ เรื่อง (เอกสารประกอบ ๒) โดยมีการเผยแพร่ผลโพลล์และบทความทางเว็บไซต์ <https://maejopoll.mju.ac.th/>

- ❖ เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะเศรษฐศาสตร์ดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่

๑. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖



๒. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ : สรรสร้าง



เส้นท่อนผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปี ๓ ซึ่งในโครงการจะมีกิจกรรมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เช่น ขมิ้น และกิจกรรมการแข่งขันการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ามัดย้อมของนักศึกษา และโครงการตามฮีตด้วยฮอยวันลอยกระทง เป็นกิจกรรมการทำกระทงร่วมกันของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

๓. โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖



❖ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๘๗.๕ ซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างขอตำแหน่งฯ จำนวน ๓ คน และยังไม่มีความพร้อมทางวิชาการ จำนวน ๔ คนรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ ๑ คน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๒๖ คน

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)

คณะได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยจากข้อมูลในระบบ KPI-Monitoring จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด คณะฯ สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้ (เอกสารประกอบ ๑)

(๑) คณะฯ มีนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑๗ คน

(๒) มีกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่

▪ ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Careres อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ the ๓๑๐th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) จำนวน ๔ หลักสูตร

▪ ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres ได้เป็นกรรมการตรวจประเมิน ๓๑๕th AUN-QA Programme Assessment (Onsite) ณ Universiti Teknologi Malaysia, ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๓ หลักสูตร

- โครงการ ๒๐๒๒ MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop ครั้งที่ ๒ โดยคณะฯ ได้รับเชิญให้ร่วมจัดโครงการนี้กับ Ming Chi University of Technology, Taiwan โดยมีทีมวิทยากรได้แก่ Dr. Jau Rong Chen (Kelly), Dr. Chun Ming Yang, Dr. Cheng Tiao Hsieh (John), Dr. Zun Hwa Chiang (Paul), Dr. Yi Ching Liaw (Peter), Dr. Chin Hsiang Lin จาก Ming Chi University of Technology, Taiwan และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Jorge Fidel Barahona จากมหาวิทยาลัยแมโจ

- จัด "โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และอบรมความรู้ ด้านธุรกิจเกษตรและการสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" โดยมีบุคลากรคณะ เศรษฐศาสตร์ จำนวน ๗ ท่าน ที่ได้รับเชิญเพื่อ ๑) เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโจและกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ๒) เป็นวิทยากรอบรม บรรยายในหัวข้อเรื่อง Agricultural supply chain: How to create added value in agricultural products ๓) เป็นวิทยากรอบรม บรรยายในหัวข้อเรื่อง Discussion and exchange of knowledge regarding cooperatives and community business development guidelines for stability and sustainability และ ๔) ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- จัดโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักศึกษาต่างชาติและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหัวข้อ "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

(๓) คณะมีจำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ จำนวน ๒ ท่าน ตามกิจกรรมดังนี้

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้เชิญ บุคลากรจากประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ Dr. Gerardo L. Largoza Associate professor จาก De La Salle University เพื่อเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ได้ เชิญคุณวงษ์สวรรค์ วงโกสอน หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว เกาหลี สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

(๔) คณะมีอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่าแลกเปลี่ยน (Outbound) จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

- จากการเข้าร่วมโครงการ Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop ซึ่งได้รับเชิญจาก Ming Chi University of Technology, Taiwan ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้า ร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมจำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Jorge Fidel Barahona)

- ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Careres อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วม เป็น กรรมการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพ the ๓๑๐th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) จำนวน ๔ หลักสูตร

- ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres ได้เป็นกรรมการตรวจประเมิน ๓๑๕th AUN-QA Programme Assessment (Onsite) ณ Universiti Teknologi Malaysia, ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๓ หลักสูตร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(๕) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ จำนวน ๖๕ คน จากการจัดฝึกอบรมความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ BCG Model คือ "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)"

(๖) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จำนวน ๓๒ คน จากโครงการ ๒๐๒๒ MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop ครั้งที่ ๒ ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ ๒๐๒๒ MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)

คณะเศรษฐศาสตร์ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการไว้ในแผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยกำหนดอัตลักษณ์นักศึกษา "เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ ผู้ประกอบการ ที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม" กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจต่างๆ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อผลักดันความสำเร็จ ได้แก่ นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จำนวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการ บุคลากรและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม รางวัลด้านผู้ประกอบการ ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ และความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่

- โครงการสร้าง startup รุ่นใหม่
- โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการแนะแนวอาชีพ
- โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนา นักศึกษา ฝึนสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
- โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Gen Z
- โครงการ MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop
- การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)

- โครงการยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการพัฒนา นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนวัตกรรมของชุมชนให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันของนักศึกษา จำนวน ๕ ทีม ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คณะเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ๒ ทีม ได้แก่ ทีม "MJU ยุวพัฒนอาสา" ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทีม "เด็กโจ้ ทำดีเพื่อสังคม" ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยในการจัดโครงการที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัล Best of the Best รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท "กินดี" จากโครงการออมสิน ยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕



ทีมงาน ม.แม่โจ้ คว้ารางวัล Best of the Best รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท"กินดี" โครงการออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ประจำปี 2565



ในปี ๒๕๖๖ คณะฯ มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งด้านวิชาการ และพัฒนาผู้ประกอบการ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทอินเทลลิเจนท์ ดี.ซี จำกัด และบริษัทซูเปอร์ครีเอท

นอกจากนี้ คณะมีรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ รายวิชาการวางแผนและประเมินโครงการ รายวิชาการตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิต และรายวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)

คณะฯ มีรายได้ทั้งสิ้น ๕,๔๒๗,๗๙๙ บาท โดยเป็นรายได้จากการจัดการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) จำนวน ๔,๙๗๙,๙๕๙ บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาเกินกว่าเป้าหมาย มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าและร้านถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๒,๘๖๘ บาท และรายได้อื่นๆ จำนวน ๕๙๖,๙๗๑ บาท

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการส่วนงาน และการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์	ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ	การปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม S - Social and Cultural	๑. ประชาคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	๑. สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	๒. เป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ	๒. สร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม T - Technology and Innovation	๑. การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	๑. อบรม พัฒนาทักษะเพื่อให้ทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
	๒. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ไฟฟ้า น้ำ ฯลฯ	๒. การปรับพฤติกรรมบุคลากรในองค์กร การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม E - Economic and Environment	๑. วิฤตเศรษฐกิจระดับประเทศที่ถดถอย	๑. สร้างภูมิคุ้มกันให้คนสามารถอยู่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	๒. เกิดภาวะโลกร้อน PM ๐.๕	๒. ให้ความรู้ในการป้องกัน กับบุคลากรและนักศึกษาอย่างทั่วถึง
	๓. ผู้ปกครองรายได้ลดลง นักศึกษาขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม	๓. ผ่อนผันได้ตามระเบียบฯ และแนะนำให้กู้ กยศ.
สถานการณ์ด้านการเมืองกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง P - Politic and Law	๑. ภารกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒	๑. การปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒. การมีกองทุนเงินชดเชย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรหลังเกษียณอายุ	๒. เร่งให้นายจ้าง (มหาวิทยาลัย) มีความชัดเจน ความมั่นคงในกองทุนเงินชดเชยอย่างเป็นรูปธรรม

๓. ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน

๓.๑ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งหมด ๗ ฉบับ ได้แก่ ๑) ธนาคารออมสิน ๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ๓) บริษัทอินเทลลิเจนท์ ดี.ซี จำกัด ๔) บริษัทซูเปอร์ครีเอท ๕) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน ๖) บริษัทซีเค ฟู้ดส์ เทรตติ้ง จำกัด และ ๗) วิสาหกิจชุมชนร้านครุสมศรี

๓.๒ การดำเนินการพัฒนาที่ต่อโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ (การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาที่ต่อโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ดังนี้

๑) การยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ เช่น โครงการพัฒนาบัณฑิตผ่านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ มีการประกวดผลงานต่าง ๆ ในระดับชาติ

๒) การยกระดับวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (BCG) เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยทุนชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มน้ำพริก เครื่องแกง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัศรณ คงธนจารุอนันต์

๓) การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ทุกมิติที่คณะสามารถเข้าร่วมได้

๓.๓ การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการกรณีที่จำนวนนักศึกษาลดลง หรือจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเป้าหมาย หรือมีจำนวนเกินเป้าหมายที่กำหนด

จากปัญหาจำนวนนักศึกษาไม่ไปตามเป้าหมาย คณะฯ ได้กำหนดประเด็นปัญหาจำนวนนักศึกษาไม่ไปตามเป้าหมายไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ และได้กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่

๑) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เว็บบอร์ดงานบริการ การศึกษา Line Official เว็บไซต์คณะ

๒) การเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร กับมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน Facebook คณะ และเว็บไซต์คณะ

จากกิจกรรมต่างๆ ทำให้ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ พบว่า จำนวนนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นและเกินเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะได้จำนวนนักศึกษา ๓๒๒ คน จากเป้าหมาย ๒๓๕ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗.๐๒)

๔. หัวหน้าส่วนงานให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้

๔.๑ กิจกรรม/ โครงการ/งานใดที่คิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ทำได้ดีและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

มิติที่	กิจกรรม/โครงการ/งาน	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
๑ เชิงการ แก้ปัญหา	การแก้ปัญหาจำนวน นักศึกษาใหม่ลดลง	เพื่อให้จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตามแผนการ รับนักศึกษาหรือเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	คณะฯ มีจำนวน นักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมาและเกิน เป้าหมายที่กำหนด โดย คณะได้จำนวนนักศึกษา ๓๒๒ คน จากเป้าหมาย ๒๓๕ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗.๐๒)	การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่หลากหลาย เช่น การ จัดกิจกรรม Road Show, การ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์, การจัดทำและ เผยแพร่คลิปวิดีโอใน Facebook คณะฯ และ เว็บไซต์คณะฯ
๒ เชิงการ พัฒนา	การเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินองค์กรสู่การ เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)	-เพื่อให้คณะฯ ผ่าน เกณฑ์การประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม -เพื่อปรับพฤติกรรมใน การใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า	คณะได้รับการประเมิน ในระดับดีเยี่ยม (Gold)	ความมุ่งมั่น ตั้งใจของ บุคลากรภายใต้การ สนับสนุน ส่งเสริมของ ผู้บริหารคณะฯ เศรษฐศาสตร์, เกิดการ ประหยัดพลังงานต่าง ๆ
	การสนับสนุน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม (๒) การพัฒนา เทคโนโลยีและส่งเสริม การสร้างนวัตกรรม	เพื่อสนับสนุน มหาวิทยาลัยในการเป็น มหาวิทยาลัยกลุ่ม (๒) การพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม	คณะมีกิจกรรม/ โครงการที่สนับสนุน มหาวิทยาลัยในการเป็น มหาวิทยาลัยกลุ่ม (๒) โดยทุกหลักสูตรได้ กำหนดโครงการด้านการ พัฒนานักศึกษาสู่การ เป็นผู้ประกอบการไว้เป็น แผนพัฒนานักศึกษาของ หลักสูตร และเป็น โครงการของคณะฯ	คณาจารย์ให้ความสำคัญ ต่อการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
	การจัดทำวารสาร เศรษฐศาสตร์	เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย	สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารได้ตามกำหนด (ปีละ ๒ ฉบับ)	การวางแผนงานที่ชัดเจน และคณะกรรมการจัดทำ วารสารที่มีศักยภาพ

๔.๒ กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ยังทำได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้ทำ

มิติที่	กิจกรรม/โครงการ/งาน	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	ปัจจัยหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ
๑ เชิงการ แก้ปัญหา	การแต่งตั้ง คณะกรรมการกล ยุทธศาสตร์เงินเพื่อหา แนวทาง/ช่อง ทางการหารายได้ รายได้	เพื่อหาแนวทาง/ กิจกรรมเพื่อรายได้ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ยังอยู่ระหว่างการศึกษ ข้อมูลการหารายได้ การศึกษาระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การหารายได้ และ ข้อจำกัดต่าง ๆ	ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การเงินบางข้อ ไม่เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมการหา รายได้
๒ เชิงการ พัฒนา	การพยากรณ์ทาง การเกษตร	เพื่อเป็นหน่วยงาน พยากรณ์ทางการเกษตร	คณะได้มีการริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. การรวบรวมฐานข้อมูล ราคาสินค้าเกษตรของ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การ จัดทำบทความคาดการณ์ ผลผลิตทางการเกษตร	คณะยังขาดในส่วนของ ทรัพยากรทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน การพยากรณ์และ งบประมาณ การเชื่อม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานภายนอก

๔.๓ อุปสรรค ข้อจำกัด และความลำบากใจในการทำงานในหน้าที่

ข้อที่	อุปสรรค/ข้อจำกัด	วิธีการ/แนวทางแก้ไข
๑	ด้านบุคลากร ในการจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ ราชการยังไม่ชัดเจน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะฯ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการหลายท่าน แต่ มหาวิทยาลัยพิจารณาคืนกรอบให้คณะเพียง ๑ อัตรา เท่านั้น ส่งผลต่อภาระงานสอนของอาจารย์และการ วางแผนของคณะและหลักสูตร	มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการจัดสรร/คืนกรอบ อัตรากำลังกรณีทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ ราชการให้มีความชัดเจน อย่างน้อยต้องอนุมัติกรอบ อัตรากำลังทดแทนเกษียณอายุก่อน ๑ ปี จะได้ไม่ ปัญหาเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ คณะฯ/หลักสูตร ได้เตรียมความพร้อมในกรณีที่ อาจารย์ในสาขานั้น ๆ ขาดแคลน
๒	ด้านงบประมาณ ในการจะเป็นหน่วยงานด้านการพยากรณ์ทางการเกษตร จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ คณะจึงไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณของคณะ	มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้ เช่น งบการบริหารจัดการใน การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็น ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมบริหารฯ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น
๓	ด้านข้อเสนอแนะจากสภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น การ ให้คณะจัดทำ Big Data, ให้คณะจัดทำโปรแกรมการกู้เงิน ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะแต่ไม่จัดสรร งบประมาณให้คณะ ดังนั้น เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้ คณะเพื่อดำเนินการต่อไป

๕. การนำข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมาไปพัฒนาหรือปรับปรุงส่วนงาน (แผนการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ (Improvement plan) และผลการปรับปรุง/พัฒนาล่าสุด

ข้อเสนอแนะจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข ปัญหา	หมายเหตุ
				สรุปสาระสำคัญของ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่แสดง ถึงความเปลี่ยนแปลง/ ความก้าวหน้า/ ร้อยละความสำเร็จ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลกระทบ		
๑. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์	- คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง - คณะกรรมการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรคณะฯ อย่างต่อเนื่อง	จำนวนเงินวิจัยทางสังคมศาสตร์	๒.๘ ล้านบาท	คณะฯ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัย สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยของบุคลากร	จำนวนเงินวิจัยของคณะฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวนเงินวิจัยของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และบรรลุเป้าหมาย (๖.๕ ล้านบาท)	ในการดำเนินโครงการวิจัยฯ บางโครงการเป็นสัญญาระยะยาว บุคลากรที่มีผลงานวิจัยอยู่แล้ว อาจจะไม่ทำวิจัยเพิ่มในปีถัดไป	
๒. ควรมุ่งเป้าหมายการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสำหรับหลักสูตรที่ศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติ	- คณะฯ รับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท เอก เพิ่มมากขึ้น - บุคลากรของคณะฯ ทำหน้าที่อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล และนวัตกรรม การจัดการ (หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับทุกระดับหลักสูตร	๒ คน	คณะฯ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น	จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น	จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (๑๗ คน)	ในการจัดทำหลักสูตรจำเป็นต้องมีอาจารย์ชาวต่างชาติ และการดูแลนักศึกษาต่างชาติ นอกเหนือจากการศึกษา เช่น การดูแลการใช้ชีวิต ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ ยังขาดบุคลากรทั้งในส่วนของสายวิชาการและสายสนับสนุน	

ข้อเสนอแนะจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข ปัญหา	หมายเหตุ
				สรุปสาระสำคัญของ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่แสดง ถึงความเปลี่ยนแปลง/ ความก้าวหน้า/ ร้อยละความสำเร็จ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลกระทบ		
	นานาชาติ) ณ วิทยาลัยนานาชาติ						วิชาการที่จะ รับผิดชอบหลักสูตรที่ จะเกิดขึ้น ซึ่งหาก มหาวิทยาลัยจัดสรร กรอบอัตรากำลังให้ อย่างเหมาะสม คณะฯ ก็จะสามารถ ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติได้	
๓. สร้างเครือข่ายใน ระดับชาติและ นานาชาติให้มาก ยิ่งขึ้น โดยสร้าง หลักสูตรบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานและ หลักสูตรต่างๆ ให้ เป็นรูปธรรม	- ในระดับชาติ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งมี โครงการออมสิน ยุวพัฒนารักษ์ถิ่นเป็น โครงการต่อเนื่อง โดย เป็นโครงการพัฒนา นักศึกษาและกลุ่ม เกษตรกรในชุมชนใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเป็น ผู้ประกอบการ - ในระดับนานาชาติ คณะฯ มีความร่วมมือ กับหน่วยงานใน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย	-	-	คณะฯ มีเครือข่าย ความร่วมมือที่จะ พัฒนานักศึกษาสู่การ เป็นผู้ประกอบการ และมีเครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ	คณะฯ มีแผนการดำเนิน กิจกรรม/โครงการกับ เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติเพิ่มขึ้น	คณะฯ มีเครือข่าย ความร่วมมือทั้ง ในระดับชาติและ นานาชาติเพิ่มขึ้น	ในการสร้างความ ร่วมมือและทำ กิจกรรมกับต่างชาติ ต้องใช้งบประมาณ จำนวนมาก ซึ่งอาจจะ กระทบกับ งบประมาณของ คณะฯ	

ข้อเสนอแนะจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข ปัญหา	หมายเหตุ
				สรุปสาระสำคัญของ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่แสดง ถึงความเปลี่ยนแปลง/ ความก้าวหน้า/ ร้อยละความสำเร็จ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลกระทบ		
	ประชาชนลาวซึ่งปี ๒๕๖๖ มีกิจกรรม บริการวิชาการได้แก่ การจัดอบรมให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ใน สปป.ลาว							
๔. ควรพิจารณา งบประมาณในการ จัดกิจกรรมของ หลักสูตร บางสาขา อาจจะเสียเปรียบ และไม่สามารถจัด กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อ นักศึกษาได้	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะฯ ได้ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มแก่หลักสูตรจาก เงินเหลือจ่ายเงิน รายได้ (จากที่จัดสรร ให้เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	งบประมาณที่ จัดสรรต่อ จำนวน นักศึกษา เพิ่มขึ้น	หลักสูตร ได้รับจัดสรร งบประมาณ สำหรับ นักศึกษา เพิ่มขึ้นคน ละ ๒๐๐ บาท	เนื่องจากระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะฯ มีเงินเหลือ จ่ายเงินรายได้ จึงได้ จัดสรรเพิ่มให้แก่ หลักสูตร ทำให้ หลักสูตรจัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ นักศึกษาได้มากขึ้น	หลักสูตรจัดกิจกรรม/ โครงการที่เป็น ประโยชน์เพื่อพัฒนา นักศึกษา	หลักสูตรมี กิจกรรม/ โครงการที่ เหมาะสมและ สอดคล้องกับ การพัฒนา นักศึกษาของ หลักสูตร	-	

ภาคผนวก

๑. สำเนาไฟล์รูปเล่มผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาส่วนงานที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะเศรษฐศาสตร์
๒. เอกสารประกอบ ๑ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. เอกสารประกอบ ๒ : ผลสำรวจความคิดเห็น (โพลล์) ประจำปี ๒๕๖๖